



ที่ มท ๐๔๐๙.๒/๖๕๒

สำนักงาน ก.จ. และ ก.ท.

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กันยายน ๒๕๕๔

เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ระดับ ๔

เรียน ประธาน ก.จ.จ. และ ก.ท.จ. ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบคุมชั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบคุมชั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสายงานนิติการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) และคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ ได้มีมติเห็นชอบ
ให้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นอกระดับควบคุมชั้นสูง
ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ฉบับลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ และ ประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบคุมชั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ
ฉบับลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

สำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. ขอเรียนว่า ประธาน ก.จ. และ ก.ท. ได้ลงนามในประกาศ
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงขอให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ทุกจังหวัด
และ ก.เมืองพัทยา ได้โปรดดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล ให้สอดคล้องกับประกาศแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ที่ ก.จ. และ ก.ท. กำหนด

/๒. กรณี...

๒. กรณี ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.เมืองพัทยา ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์มีเนื้อหาเช่นเดียวกับ
ที่ ก.จ. และ ก.ท. กำหนด ถือว่า ก.จ. และ ก.ท. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว มีผลให้ประกาศใช้บังคับได้

๓. กรณี ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์แตกต่างจาก
ที่ ก.จ. และ ก.ท. กำหนด ให้เสนอ ก.จ. และ ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงประกาศใช้บังคับได้

๔. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล บังเกิดผลดี
จึงขอให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิษณุ พรหมจรรย์)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้ช่วยเลขานุการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการ ก.จ. ก.ท.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๔